
 รายงานการประชมุ 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวดัสระแก้ว 

คร้ังที่ 4/๒๕๖5 
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา 10.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว จังหวดัสระแก้ว 
 

 

ผู้มาประชุม 

๑. นายพฆิเนศ ต๊ะปวง  ประธานกรรมการฯ 
 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 
2. นายกรรณสูตร ภาวะโสภณ ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ด้านวิชาการ 
3. นายดุลยศักดิ ์ ไชยรัตน์ แทนที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
4. นายสาโรจน์ ทองพรหม รองประธาน 
 กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
5. นางทอง แก้วประทีป  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
6. นายสมิทธิ์ เย็นสบาย กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
7. นางกนกชล จิตรำพรรณ์  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
8. นายรักศักดิ์ อ่อนทรง  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
9. นายไพศาล เร่งรัด  กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิน่ 
10. นายธนวัฒน์ แปลงทุน กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
11. จา่สิบเอก ชริน อยู่ถาวร  กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
12. นายนิมิต นามาบ กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
13. นางสาวธรศิญา เชื้อสระคู   เลขานุการ 
 นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
14. นางรุ่งทิวา ประสงคเ์งิน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 
15. นางสาวดนิตา สนิทนาน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ติดภารกจิ 
 ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ด้านเกษตรกรรม 
6. นายอมตะ จันทร์ประเสริฐ ติดภารกจิ 
 กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
8. นางอัมรา กรดคีรี ติดภารกจิ 
 กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
2. นายสมเกียรติ จิลดาทวีสุวรรณ ติดภารกจิ 
 กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
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11. จ่าสิบเอก ไชโย ขนบบวรกุล ติดภารกจิ 
 กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวัชรภูมิ ศรีสวัสดิชัยกุล สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว 
 พนักงานไต่สวน 
2. นางสาวชาติรส พ้ืนสันเทียะ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว 
 เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการ 
3. นางสาวศศิธร อุทาหรณ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว 
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
4. นางสาวมานิกา บัวคง สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
5. นางวรรณกร สุภาพ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 
 พนักงานทรพัยากรบุคคล 
6. นางสาวศุภิสรา ดวงอิน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
 เจ้าหน้าทีว่ิเคราะหน์โยบายและแผน       

เริ่มประชุม เวลา 10.3๐ น. 

 เมื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระแก้ว มาครบองคป์ระชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิด
ประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม ครั้งที่ 4 แต่ถือเป็นการ
ประชุมครั้งแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 โดย ก.ธ.จ.ชุดนี้  จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่   
24 ธันวาคม 2565 ในระหว่างที่มีการสรรหา ก.ธ.จ. ชุดใหม่ (ชุดที่ ๕) ขอให้ ก.ธ.จ. สระแก้ว ชุดนี้ ทำหน้าที่
จนกว่าจะมีการประกาศรับรองรายชื่อชุดใหม่ และ ก.ธ.จ. ท่านใดมีคุณสมบัติที่สามารถเข้ารับการเป้นกรรมการ 
ได้อีกวาระหนึ่ง ขอให้สมัครเข้ารับการสรรหา ก.ธ.จ.ชุดใหม่ เพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยงให้ ก.ธ.จ. ชุดใหม่ด้วย เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย สำหรับการประชุมในวันนี้ได้เชิญ
ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทาง
ในการปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  มติทีป่ระชุม รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระแก้ว 
  ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 13 กันยายน ๒๕๖5 

  เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระแก้ว  
(ก.ธ.จ. สระแก้ว) ได้มีการประชุม ก.ธ.จ. สระแก้ว ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 13 กันยายน ๒๕๖5 เวลา 10.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นั้น 

  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อย จำนวน 37 หน้า และได้แจ้ง
เวียนกรรมการทุกท่านได้พิจารณาแล้วตามหนังสือคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวั ดสระแก้ว ที่ นร (กธสก) 
0100.09/ว9901 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 หากกรรมการมีข้อแก้ไขประการใด ขอได้แจ้ งฝ่าย
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เลขานุการฯ เพ่ือดำเนินการแก้ไขต่อไป ซึ่งปรากฏว่าไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว จึง
นำเรียนเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ อีกครั้งหนึ่ง 

  นางรุ่งทิวา  ประสงค์เงิน ผู้ช่วยเลขานุการฯ จังหวัด กล่าวว่า ขอแก้ไขรายงานการประชุม 
หน้า  1 ตำแหน่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 16 จากผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็น  
“นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล” และรายงาน
การประชุม หน้า 5 ในตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่าย ลำดับที่ 1, 1.1, 1.2 และ 2  

 มติทีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุม ก.ธ.จ. สระแก้ว ครั้งที่ 3/2565 เม่ือวันที่  
13 กันยายน ๒๕๖5 ตามที่แก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพือ่ทราบ 

 3.1 การมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดสระแก้ว 

  เลขานุการฯ  เรียนต่อที่ประชุมว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วย
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 5 วรรค 3 
กำหนดให้ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามท่ีประธานเสนอ
เป็นเลขานุการหนึ่งคนและผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน และแต่งตั้งข้าราชการในจังหวัดนั้นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
เสนอเป็นผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน ซึ่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๗๓/๒๕๕๒ 
ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕5๒ แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดโดยให้
ข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัด
มอบหมาย จำนวน ๑ คน ทำหน้าที่เลขานุการ ก.ธ.จ. และอีกหนึ่งคนทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. และ 
ให้ข้าราชการในจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย จำนวน ๑ คน ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ.  
  ในการนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 (นายพิฆเนศ 
ต๊ะปวง) ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้ข้าราชการสำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระแก้ว ดังนี้ 
  1) นางสาวธรศิญา เชื้อสระคู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็น
เลขานุการ 
  2) นางสาวดนิตา สนิทนาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นผู้ช่วย 
เลขานุการ และเลขานุการ สำรอง 
  3) นายวิทยา ทองสาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
(สำรอง) 

  สำหรับผู้ช่วยเลขานุการฯ ในส่วนของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้
มอบหมายนางรุ่งทิวา ประสงค์เงิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. สระแก้ว 

  มติทีป่ระชุม รบัทราบ 
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  3.2 การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระ 

   เลขานุการฯ เรียนต่อที่ประชุมว่า ด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๘ กำหนดให้กรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี นับแต่วันที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงนามรับรองรายชื่อกรรมการ
เป็นรายจังหวัด และโดยที่กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระแก้ว จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่   
๒4 ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งตามระเบียบฯ ข้อ ๒๑ กำหนดให้กรณีที่ต้องดำเนินการสรรหากรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระ ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการสรรหากรรมการใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้ง สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ ของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระแก้วในวาระถัดไปเกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัด
สระแก้วดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระแก้ว (วาระที่ ๕) โดยดำเนินการให้เป็นไปตามที่
ระเบียบฯ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอ่ืน ๆ 
ข้อ ๔ ลงวันที่ ๓1 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   อนึ่ง ในระหว่างช่วงการสรรหาและยังไม่ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ 
(ชุดที่ 5) คณะกรรมการชุดเดิม (ชุดที่ 4) ยังคงปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง และมีกรรมการ
ซึ่งได้รับการสรรหาใหม่เข้ารับหน้าที่ตามข้อ 18 วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ต่อไป 

   นางรุ่งทิวา  ประสงค์เงิน ผู้ช่วยเลขานุการฯ จังหวัด รายงานต่อที่ประชุมว่า  
อยู่ระหว่างแจ้งอำเภอต่าง ๆ และภาคธุรกิจเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรม ให้ดำเนินการสรรหา และส่งรายชื่อให้
จังหวัดภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เพ่ือจัดประชุมคัดเลือกในระดับจังหวัด ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 

  มติทีป่ระชุม รบัทราบ  

 3.3 การสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. จากส่วนกลาง  

  เลขานุการฯ เรียนต่อที่ประชุมว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานปลัด-
สำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ในการสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และไม่ก่อให้เกิดภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายให้แก่จังหวัด โดยโอนเงิน
งบประมาณให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยเบิกจ่ายแทน และโอนให้จังหวัด เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในภารกิจงานของ ก.ธ.จ. 
  1) ค่าใช้จ่ายเป็นค่าพาหนะให้กับกรรมการ ก.ธ.จ. สำหรับการเดินทางมาประชุม  
ก.ธ.จ. และการเดินทางไปติดตามสอดส่องแผนงาน/โครงการ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที ่
  ๒) ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุม ก.ธ.จ. อย่างไม่เป็น
ทางการตามที่ประธานมอบหมายหรือตามมติที่ประชุม 
  ๓) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน  และการประชุม เช่น 
กระดาษ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร การจัดทำรูปเล่มวาระการประชุม ฯลฯ 
  4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหากรรมการ ก.ธ.จ. ของจังหวัด กรณี  ก.ธ.จ. 
พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระและจังหวัดไม่มีบัญชีรายชื่อสำรอง 
  5) ค่าเบี้ยเลี้ยงในการติดตามสอดส่องงาน/โครงการ การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดนิทางของ ก.ธ.จ. ดังนี้ 



 

- 5 - 
 

   (๑) การเดินทางไปสอดส่องแผนงาน/โครการ และการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุม ก.ธ.จ. 
   (2) ให้ ก.ธ.จ. เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการในอัตรา 240 บาทต่อวัน 
เท่ากันทุกคน 
   (3) การนับเวลาเดินทางไปราชการเพ่ือคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้นับตั้งแต่เวลา 
ออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ 
แล้วแต่กรณ ี
   (4) เวลาเดินทางไปราชการ กรณีมิได้มีการพักแรมหากนับได้ไม่ถึง 24 ชั่วโมง 
และส่วนที่ไม่ถึงนั้นนับได้เกิน 12 ชั่วโมง ให้ถือเป็น 1 วัน เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ 240 บาท 
   (5) กรณีเวลาเดินทางไปราชการ นับได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง แต่เกิน 6 ชั่วโมงขึ้นไป  
ให้ถอืเป็นครึ่งวัน เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ 120 บาท 
  6) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจาก ข้อ 1) – 5) โดยให้เป็นไปตามมติ ก.ธ.จ.  
ทั้งนี้ การเบิกค่าใช้จ่ายข้างต้น ขอให้จังหวัดดำเนินการเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการ  
และเป็นไปตามมติที่ประชุมของ ก.ธ.จ. แต่ละคณะ 

  ในการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2566 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ทุกจังหวัด  รวมทั้งสิ้น 6,735,500 บาท  
(หกล้านเจ็ดแสนสามหม่ืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้ถัวจ่ายได้ทุกรายการ โดยจัดสรรให้แต่ละจังหวัดตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้  
  1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ ก.ธ.จ. ตามจำนวนอำเภอในแต่ละจังหวัด รวมเป็นเงิน 
4,380,000 บาท (สี่ล้านสามแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   (1) จังหวัดที่มีอำเภอตั้ งแต่ 3 – 7 อำเภอ จำนวน 18 จังหวัด จังหวัดละ 
50,000 บาท รวมเป็นเงิน 900,000 บาท 
   (2) จังหวัดที่มีอำเภอตั้งแต่ 8 – 10 อำเภอ จำนวน 24 จังหวัด จังหวัดละ 
55,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,32,000 บาท 
   (3) จังหวัดที่มีอำเภอตั้งแต่ 11 – 15 อำเภอ จำนวน 17 จังหวัด จังหวัดละ 
60,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,02,000 บาท 
   (4) จังหวัดที่มีอำเภอตั้งแต่ 16 – 20 อำเภอ จำนวน 10 จังหวัด จังหวัดละ 
65,000 บาท รวมเป็นเงิน 650,000 บาท 
   (5) จังหวัดที่มีอำเภอตั้งแต่ 21 อำเภอขึ้นไป จำนวน 7 จั งหวัด จังหวัดละ 
70,000 บาท รวมเป็นเงิน 490,000 บาท 
  2. สนับสนุนงบประมาณสำหรับจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่ห่างไกล หรืออ่ืน  ๆ
ตามที่ ผต.นร. เห็นสมควร (มติที่ประชุม ผต.นร. เม่ือวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙) จังหวัดละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
จำนวน ๓๐ จังหวัด ได้แก่ ๑. กระบี่ ๒. กาฬสินธุ์ ๓. ขอนแก่น ๔. ชุมพร ๕. เชียงใหม่ ๖. ตรัง ๗. ตาก  
๘. นครพนม ๙. นครราชสีมา ๑0. นครศรีธรรมราช ๑๑. บุรีรัมย์ ๑๒.พังงา ๑๓. พัทลุง ๑๔. เพชรบูรณ์  
๑๕. ภูเก็ต ๑๖. มหาสารคาม ๑๗. มุกดาหาร ๑๘. แม่ฮ่องสอน ๑๙. ร้อยเอ็ด ๒๐. ระนอง ๒๑. ลำปาง ๒๒. ลำพูน 
๒๓. เลย ๒๔. ศรีสะเกษ ๒๕. สกลนคร ๒๖. สุราษฎร์ธานี ๒๗. อุดรธานี ๒๘. อุตรดิตถ์ ๒๙. อุทัยธานี และ  
๓๐. อุบลราชธานี รวมจำนวน ๙๐๐,00๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) 
 
 



 

- 6 - 
 

  3. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
(มติทีป่ระชุม ผต.นร. เม่ือวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔) ดังนี้ 
   (1) จังหวัดท่องเที่ยวหลัก 
   (2) จังหวัดที่มีจำนวนเกาะมากที่สุด ๑๐ อันดับ 
   (3) จังหวัดที่มีเกาะขนาดตั้งแต่ ๑0๐ ตารางกิโลเมตรขึ้นไป 
   (4) จงัหวัดที่มีพื้นที่สูง 
   (5) จังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จังหวัดละ ๓๐,๐๐๐ บาท รวมจำนวน ๒๑ จังหวัด ได้แก่ 1. พระนครศรีอยุธยา ๒. กาญจนบุรี ๓. ราชบุรี   
๔. สุพรรณบุรี ๕. ประจวบคีรีขันธ์ ๖. เพชรบุรี ๗. สงขลา ๘. สตูล ๙. ชลบุรี ๑๐. ระยอง ๑๑. ตราด ๑๒. เชียงราย  
๑๓. น่าน ๑๔. พะเยา ๑๕. แพร่ ๑๖. พิษณุโลก ๑๗. สุโขทัย ๑๘. กำแพงเพชร ๑๙. ยะลา ๒๐. ปัตตานี และ  
๒๑. นราธิวาส เป็นงบประมาณที่สนับสนุนเพิ่มเติม รวมจำนวน ๖๓๐,000 บาท (หกแสนสามหม่ีนบาทถ้วน) 
  4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหา ก.ธ.จ. ที่ครบวาระการดำรง
ตำแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ให้กับจังหวัด จำนวน 47 จังหวัด และอำเภอในจังหวัด จำนวน 588 อำเภอ 
รวมจำนวน 635 แห่ง ๆ ละ ๑,๓๐๐ บาท เป็นเงิน 825,500 บาท (แปดแสนสองหม่ืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

  จังหวัดสระแก้วมี 9 อำเภอ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 55,0๐๐ บาท 
โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (สป.มท.) แจ้งตอบรับยินยอมเป็นผู้เบิกจ่ายงบประมาณแทน สปน. ซึ่ง สป.มท. ได้ตอบรับเป็นผู้เบิกจ่าย
งบประมาณแทน สปน. แล้ว และ สตร. ได้แจ้ง กคล. เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง และนำเสนอ ปนร. พิจารณาอนุมัติ 
เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน ตามที่ 
ปนร. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ สปน. 
ทั้งนี้ เมื่อ ปนร. อนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันตามที่ กคล. เสนอ แล้ว กคล. จะได้ดำเนินการโอน
งบประมาณให้กับ สป.มท. เพ่ือจัดสรรให้จังหวัดต่าง ๆ ต่อไป นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2566  ไม่มี
งบประมาณสำรองไว้ สำหรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้จังหวัด 

  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ 
อย่างประหยัด รอบคอบ และเกิดความคุ้มค่า จึงขอให้ผู้ช่วยเลขานุการในส่วนของจังหวัด รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณให้ที่ประชุมได้รับทราบทุกครั้งที่มีการประชุมต่อไปด้วย 

  มติทีป่ระชุม รบัทราบ  

  3.4 การเชิญ ก.ธ.จ. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการของจงัหวัด 

  เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 
(นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) ได้ขอให้สำนักตรวจราชการ (สตร.) มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้มี
หนังสือเชิญคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และแจ้ง
นายอำเภอขอให้ทำหนังสือเชิญ ก.ธ จ. ในพ้ืนที่เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และการประชุมกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือให้ ก.ธ.จ. ได้แนะนำตัว ชี้แจงบทบาทหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. รวมทั้งรับทราบ
นโยบายของจังหวัด อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากบางจังหวัดไม่ได้เชิญ ก.ธ.จ. เข้าร่วมประชุม ตามที่สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้เคยมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ในเรื่องดังกล่าว 
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  ในการนี้ สำนักตรวจราชการ โดย ส.ก.ธ.จ. ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์จังหวัด 
ให้แจ้งเชิญ ก.ธ.จ. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และแจ้งนายอำเภอขอให้ทำหนังสือเชิญ ก.ธ.จ.  
ในพ้ืนที่เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำกอ และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือให้ ก.ธ.จ. ได้แนะนำตัว 
ชี้แจงบทบาทหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. รวมทั้งรับทราบนโยบายของจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

  รองประธาน กล่าวว่า ตั้งแต่ปฏิบัติหน้าที่ ก.ธ.จ. สระแก้ว จังหวัดและอำเภอ ได้ให้
ความร่วมมือในการเชิญ ก.ธ.จ. เข้าร่วมประชุมระดับจังหวัดและอำเภอด้วยดีมาโดยตลอด 

  มติทีป่ระชุม รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องสืบเนื่อง 

  4.1 การจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ในคราวประชุม ก.ธ.จ. สระแก้ว ครั้งที่ 1/๒๕๖5 
เมื่อวันที่ 13 มกราคม ๒๕๖5 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามกรอบเค้าโครงรายงานผลการดำเนินงานฯ  ตามที่  
ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยรวบรวมผลการสอดส่องและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ
จังหวัดเป็นผู้จัดทำรายงานดังกล่าว พร้อมจัดทำและส่งให้ ส.ก.ธ.จ. นำขึ้นเว็บไซต์ ก.ธ.จ. แทนการจัดพิมพ์เป็น
รูปเล่ม พร้อมทั้งให้เผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดด้วย ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด  
ในการนี้ ก.ธ.จ. สระแก้ว และฝ่ายเลขานุการฯ จังหวัด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในรูปแบบ PDF นำขึ้นเว็บไซต์จังหวัด
สระแก้ว เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามช่องทางที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว  

  มติทีป่ระชุม เห็นชอบการจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. สระแก้ว ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

  4.2 การแก้ไขปัญหาของจังหวัดสระแก้ว กรณีการติดตั้งสายโทรศัพท์ สายสัญญาณ สายเคเบิ้ล 
ในพื้นที่สาธารณะ ที่ไม่มีความเรียบร้อย อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนทั่วไปได้ 

  เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ในคราวประชุมครั้งที่  3/2565 เมื่อวันที่   
๑3 กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาว่า หน่วยงานดำเนินการทั้ง  
3 หน่วยงาน คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวัฒนานคร และการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้ำเย็น ได้ดำเนินการยกระดับ รื้อถอน และจัดระเบียบสายสื่อสาร ในพื้นที่สาธารณะให้มีความ
เรียบร้อย ตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. สระแก้ว เรียบร้อยแล้ว หากแต่ ก.ธ.จ.สระแก้ว แจ้งว่า ยังมีหลายพ้ืนที่ที่ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะสายไฟ สายเคเบิล บริเวณถนนสายหลักของจังหวัด บางช่วงมีการเก็บสายไฟแล้ว 
แต่บางช่วงยังไม่เก็บ แม้กระทั่งในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ก็ยังไม่มีการเก็บสายไฟสายสื่อสารให้เรียบร้อย บางช่วง
ยังมีสายไฟห้อยเป็นท้องช้าง พอเข้าสู่ฤดูแล้งอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ สร้างความเสียหายให้กับประชาชนได้ ทั้งนี้ การ
แก้ปัญหาเป็นการแก้ปัญหาในภาพรวม ไม่ได้ระบุจุดที่ชัดเจน เนื่องจากตอนแจ้งเหตุขัดข้องไม่มีการระบุจุดที่ชัดเจน 
พอแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานฯ จะตอบกลับมาว่า ไม่พบปัญหา ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 
เนื่องจากไม่ทราบพิกัดที่ชัดเจน จึงมีข้อสังเกตว่า การแจ้งเหตุเดือดร้อน หรือเป็นอันตราย หากพบเห็นขอให้ระบุพิกัด
จุดที่มีปัญหาให้ชัดเจน เพ่ือที่จังหวัดจะได้แจ้งหน่วยงานได้ว่าเป็นจุดใด พ้ืนที่ใด อำเภอใด ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว 
เห็นว่า หากพบเห็นการติดตั้งสายไฟฟ้าและสายสื่อสารอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย ขอให้ ก.ธ.จ. สระแก้ว แจ้งต่อ 
ที่ประชุมในครั้งถัดไป โดยระบุพิกัดจุดที่มีปัญหาให้ชัดเจน พร้อมแนบรูปถ่าย ใส่รายละเอียด ส่งให้ฝ่ายเลขาฯ เพ่ือที่
ประธานฯ จะได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 
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  ประธานฯ กล่าวว่า ในเรื่องนี้ มีข้อสังเกตว่า หาก ก.ธ.จ. สระแก้ว พบเห็นการ
ติดตั้งสายไฟฟ้าและสายสื่อสารอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย ขอให้ ก.ธ.จ. สระแก้ว แจ้งต่อที่ประชุมในครั้งถัดไป  
โดยระบุพิกัดจุดที่มีปัญหาให้ชัดเจน พร้อมแนบรูปถ่าย ใส่รายละเอียด ส่งให้ฝ่ายเลขาฯ เพ่ือที่ประธานฯ จะได้  
มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 

   จ่าสิบเอก ชริน อยู่ถาวร กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน กล่าวว่า เรื่องนี้ 
เป็นเรื่องที่นำเข้าที่ประชุมมาหลายครั้งแล้ว แต่ยังไม่มีการดำเนินการแก้ไข จากการติดตามในพ้ืนที่ ยังพบว่า  
หลายแห่งยังไม่มีการจัดระเบียบสายสื่อสารแต่อย่างใด ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลงพ้ืนที่สำรวจว่า มีบริเวณไหน 
หรือจุดไหนบ้าง ที่มีการดำเนินการไม่เรียบร้อย ก็ขอให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย หากให้ ก.ธ.จ. รายงานทีละจุด 
จุดอื่นก็จะไม่ได้รับการแก้ไข 

   นายกรรณสูตร ภาวะโสภณ ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ด้านวิชาการ กล่าวเพิ่มเติมว่า 
หน่วยงานที่รับผิดชอบควรดำเนินการก้ไขโดยที่ไม่ต้องมีการร้องเรียนมาจากประชาชน เนื่องจากเทศบาลเคยขอให้
การไฟฟ้าฯ ดำเนินการแก้ไข แต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขใดๆ 

  มติทีป่ระชุม เห็นชอบให้ ก.ธ.จ. สระแก้ว ได้ตรวจสอบสายสื่อสารในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานต่าง ๆ ว่า มีการติดตั้งเรียบร้อยหรือไม่ หากพบไม่เรียบร้อยให้ถ่ายรูป และแจ้งพิกัดให้ชัดเจน
เสนอต่อท่ีประชุม ก.ธ.จ. สระแก้วพิจารณาต่อไป 

  4.3 โครงการก่อสร้างฝายกระวัดกองใหญ่และระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

   เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ มีการสอดส่องโครงการก่อสร้าง 
ฝายกระวัดกองใหญ่และระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นโครงการของ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 
งบประมาณ 16,755,000 บาท โดยมีโครงการชลประทานสระแก้ว เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งเป็นโครงการที่
ท้องถิ่นเสนอความต้องการ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งน้ำโดยผ่านระบบท่อเป็นระบบประปาภูเขาที่มีการส่งน้ำผ่าน 
ท่อใยหินไปยัง 17 หมู่บ้าน ระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร โครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ไม่สามารถส่งน้ำได้ 
เนื่องจากท่อส่งน้ำ (ท่อใยหิน) ชำรุดแตกหัก และมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ใช้น้ำเรียบร้อยแล้ว และประธานฯ  
มีหนังสือนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วอีกทางหนึ่ง เพ่ือให้นำโครงการดังกล่าว เข้าหารือในที่ประชุม
คณะกรรมการน้ำจังหวัด เพ่ือเสนอต่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พิจารณาดำเนินการต่อไป โดยควร
เสนอของบประมาณดำเนินการทั้งโครงการ ซึ่งอาจดำเนินการเป็นโครงการที่แบ่งแยกย่อย (phase) ในแต่ละ
ปีงบประมาณอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จทัง้โครงการ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยเร็วต่อไป 

   ต่อมาในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ ๑3 กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุม
ได้รับทราบจากโครงการชลประทานสระแก้วว่า ได้เสนอของบประมาณจากจังหวัด ดังนี้ 
   (1) เสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือดำเนิน
โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำสาย 1R ฝายคลองกะวัดกองใหญ่ วงเงินงบประมาณ 15,980,000 บาท และ 
   (2) เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือดำเนิน
โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำสาย 1L ฝายคลองกะวัดกองใหญ่ วงเงินงบประมาณที่เสนอขอ 12,300,000 บาท  
โดยที่โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำสาย 1R ฝายคลองกะวัดกองใหญ่ วงเงินงบประมาณ 15,980,000 บาท  
ถูกบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดสระแก้ว เป็นโครงการ Y1 มีการ
ร่างแบบผ่านแล้ว รออนุมัติงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ซึ่งเมื่อได้รับอนุมัติแล้วหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
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สามารถดำเนินการได้ทันที อย่างไรก็ตาม ก.ธ.จ. สระแก้ว มีข้อสังเกตว่า การของบประมาณมาซ่อมแซมเป็นการ
ซ่อมแค่ช่วงเดียว เมื่อดำเนินการซ่อมเสร็จก็ยังไม่สามารถใช้ได้อยู่ดี ต้องรอให้ของบประมาณของปีต่อไปมาซ่อมอีก
ช่วงให้เรียบร้อยก่อน ที่ประชุมฯ จึงมีมติเห็นชอบให้ ก.ธ.จ. ลงพ้ืนที่หาข้อมูลเพ่ิมเติม โดยขอทราบข้อมูล
ข้อเท็จจริงจากประชาชนในพ้ืนที่ถึงการใช้ประโยชน์จากโครงการ ว่า ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้หรือไม่ หรือไม่
สามารถใช้ได้ตั้งแต่แรก และขอให้ฝ่ายเลขานุการจังหวัดประสานขอรายละเอียดสัญญาโครงการก่อสร้างฝายกะวัด
กองใหญ่จากโครงการชลประทานสระแก้ว เพ่ือนำเข้าที่ประชุมคราวหน้าเพ่ือมีมติต่อไป ในการนี้ หาก ก.ธ.จ. 
สระแก้วได้ลงพ้ืนที่หาขอ้มูลเพ่ิมเติม โดยขอทราบข้อมูลข้อเท็จจริงจากประชาชนในพื้นที่แล้ว หรือผู้ช่วยเลขานุการฯ 
จงัหวัด ทราบความคืบหน้าในเรื่องนี้ ขอให้รายงานต่อที่ประชุมฯต่อไป 

   รองประธานฯ กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นโครงการที่ ก.ธ.จ. ติดตามมาตลอดเป็น
ระยะเวลาหลายปีแล้ว และเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ก.ธ.จ. สระแก้ว ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือแสวงหาข้อมูล
เพ่ิมเติมจากผู้แทน อปท.ในพ้ืนที่ทราบว่า โครงการไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ดำเนินการแล้วเสร็จ เนื่องจาก
การทดสอบระบบส่งน้ำจากท่อส่งน้ำหลักที่มีน้ำไหลซึมออกมาตลอด จึงต้องหยุดการทดสอบระบบส่งน้ำ และ 
ไม่สามารถใช้งานใด ๆ ได้อีก ซึ่งจากการสอบถามผู้แทน ตชด. และประชาชนในพ้ืนที่ทราบว่า ตั้งแต่มีการ
ดำเนินการโครงการ ไม่เคยได้ใช้น้ำจากโครงการ เนื่องจากท่อมีน้ำรั่วซึม แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ข้อมูลใด ๆ 
ในช่วงฤดูแล้ง อบต. ต้องนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั้ง 9 ตำบล เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ในเบื้องต้น และกรมทรัพยากรน้ำฯ ได้ไปขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับดรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

   นายไพ ศาล   เร่ งรั ด  กรรมการผู้ แทน สมาชิ กสภาท้ อ งถิ่ น  กล่ าว ว่ า  
ก.ธ.จ. สระแก้วได้ติดตามโครงการนี้มาเป็นระยะเวลากว่า 6 ปี โครงการนี้เกิดจากการที่ประชาชนขาดแคลนน้ำในช่วง 
ฤดูแล้ง ประกอบกับประปาผิวดิน และบ่อบาดาลแห้งแล้งในบางช่วง หากแต่เมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 
กลับไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ประชาชนได้เสียสละที่ดินให้ขุดบ่อพักน้ำแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ จึงอยากเห็นความ
รับผิดชอบของหน่วยงานรัฐ และโดยที่โครงการชลประทานฯ แจ้งกับเทศบาลฯ ว่า อยู่ระหว่างจัดทำแผนงาน
โครงการที่ของบประมาณมาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจะมีการวางท่อ 
PVC แทนท่อ PE โดยวางครั้งละ 3 กิโลเมตร นั้น จะอีกกี่ปีถึงจะวางท่อได้ครบตามความยาวท่อเดิม ประกอบกับ
ระบบท่อเดิมน่าจะยากต่อการดำเนินการแก้ไข เพราะสภาพถนนปัจจุบันเปลี่ยนจากถนนลูกรังเป็นถนนลาดยาง 
ท่อเดิมวางติดไหล่ทางแล้ว ไม่สามารถซ่อมหรือย้ายได้ ทำได้เพียงการวางท่อใหม่เท่านั้น นอกจากนี้ ในการวางท่อ 
ควรขุดลึก 2 เมตร แล้ววางหมอนเพ่ือรองรับท่อใยหิน แต่โครงการเดิมขุดแล้ววางท่อเลยโดยไม่มีหมอนรอง การทำแบบนี้
ยังไงก็แตก ซ่อมไปก็ไม่สามารถใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม ผู้นำและประชาชนในพ้ืนที่ ได้พยายามหาทางแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวมาตลอด 3 ปี เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณมาแก้ไข จึงร่วมกันลงชื่อร้องเรียนโครงการชลประทาน
สระแก้วต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว และถวายฎีกาต่อสำนักพระราชวังเรียบร้อยแล้ว และหวังว่า 
โครงการจะได้รับการแก้ไขและประชาชนได้ใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ 

   นายสมิทธิ์  เย็นสบาย กรรมการภาคประชาสังคม กล่าวว่า ยังมีข้อสงสัยว่า 
โครงการนี้ โครงการชลประทานจงัหวัดสระแก้วจะสามารถของบประมาณมาซ่อมแซมบำรุงรักษาไดอ้ย่างไร ในเมื่อ
ตั้งแต่โครงการนี้แล้วเสร็จ ยังไม่มีการเปดิใช้งานเลย 

   นายวัชรภูมิ  ศรีสวัสดิชัยกุล พนักงานไต่สวน ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ
จังหวัดสระแก้ว แจ้งที่ประชุมทราบว่า ป.ป.ช. โดยฝ่ายป้องกันการทุจริต และชมรม STONG ได้กำหนดลงพ้ืนที่
ติดตามสอบถามข้อเท็จจริงโครงการนี้ในช่วงเดือนธันวาคมนี้แล้ว 
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   จ่าสิบเอก ชริน อยู่ถาวร กรรมการภาคธุรกิจเอกชน กล่าวว่า หากโครงการ
ชลประทานสระแก้วต้องการที่จะใช้ท่อเดิม จำเป็นต้องเปลี่ยนท่อใหม่ทั้งระบบ ระยะทางกว่า 17 กิโลเมตร ทั้งนี้  
มีข้อสังเกตว่า จะเป็นไปได้หรือไม่ว่า ท่ออาจจะชำรุดแค่ในช่วงแรกของท่อ และช่วงปลายท่ออาจจะใช้งานได้  
จะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังรอความหวังที่จะใช้น้ำจากโครงการฯ  จึงขอเสนอ
แนวทางในการดำเนินการ ดังนี้ 

   ๑   ต้องมีการซ่อมแซมทั้งโครงการฯ ให้ใช้ประโยชน์ได้ หากชำรุดทั้งหมดควร
ดำเนินการซ่อมแซมทั้งหมดในคราวเดียวกัน ตลอดระยะทางความยาวของโครงการ ๒๐ กิโลเมตร เนื่องจาก 
หากดำเนินการเป็นช่วง ๆ ผู้ที่รอใช้น้ำปลายท่อก็จะไม่สามารถใช้น้ำได้ หรือกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการ 
ต้นท่ออาจชำรุดเสียหายแล้ว นอกจากนี้ ในขั้นตอนแรกต้องมีวิศวกรสำรวจด้วยว่า ตลอดระยะความยาวของท่อ 
๒๐ กิโลเมตร ชำรุดทั้งหมด หรือชำรุดบางส่วน เพ่ือจัดทำแผนซ่อมแซมโครงการ หากไม่ชำรุดทั้งหมดก็ซ่อมแซม
เฉพาะที่ชำรุด เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินด้วย 

   ๒.  ป.ป.ช. ควรมีการตรวจสอบโครงการ ว่า มีการดำเนินการเป็นไปตามรูปแบบ 
หรือใช้วัสดุอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ในโครงการ หรือไม่ 

   ประธานฯ กล่าวว่า รับทราบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. รับทราบแผนการ
ลงพ้ืนที่ตรวจสอบโครงการ ของ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว และขอให้บรรจุโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำสาย IR 
ฝายกระวัดกองใหญ่ งบประมาณ 15 ,380,000 บาท ไว้ในแผนการสอดส่องของ ก.ธ.จ. สระแก้ว ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยให้มีการสอดส่องเป็น ๓ ช่วง ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ
แล้วเสร็จ ทั้งนี้ หากเป็นไปได้ขอให้ ก.ธ.จ. ในพ้ืนที่ประสานให้ อปท. ในพ้ืนที่นำวิศวกร ลงพ้ืนที่ตรวจสอบประเมิน
โครงการ และนำผลการประเมินโครงการ เสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. สระแก้ว เพ่ือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
พิจารณาดำเนินการต่อไป 

 มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
    1. รับทราบการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการ ของ ป.ป.ช. ประจำ
จังหวัดสระแก้ว  
    2. เห็นชอบให้บรรจุโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำสาย IR ฝายกระวัด
กองใหญ่ งบประมาณ 15,380,000 บาท ไว้ในแผนการสอดส่องของ ก.ธ.จ. สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 โดยให้มีการสอดส่องอย่างเข้มข้นเป็น ๓ ช่วง ท้ังก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลัง
ดำเนินการแล้วเสร็จ  
    3. เห็นชอบให้ ก.ธ.จ. ในพื้นที่ประสานให้ อปท. ในพื้นที่นำวิศวกร 
ลงพื้นที่ตรวจสอบประเมินโครงการ และนำผลการประเมินโครงการ เสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. สระแก้ว เพื่อแจ้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพิจารณาดำเนินการต่อไป 

  4.4 ข้อร้องเรียนของประชาชนหมู่ที่ 11 และ 17 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา  
ได้รับความเดือดร้อนจากการขับไล่ออกจากที่ดินทำประโยชน์ 

   เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่  
๑3 กันยายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยเลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการประสานกับฝ่ายเลขานุ การ คทช.จังหวัด
สระแก้ว ทราบว่า จังหวัดได้ทำหนังสือแจ้ง คทช.จังหวัดสระแก้ว ให้นำเรื่องเข้าพิจารณาในคณะ คทช. ขณะนี้อยู่
ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในหนังสือ ทั้งนี้ มีข้อกังวลว่า หากพิจารณาแล้ว คุณสมบัติไม่ผ่าน จะมี
แนวทางอ่ืนในการช่วยเหลือหรือไม่ โดยในเบื้องต้น ได้ประสานกับอำเภอตาพระยา เพ่ือพิจารณาแนวทางแก้ไข
ให้กับชาวบ้าน ทั้ง 6 ราย โดยชาวบ้านทั้ง 6 ราย ต้องมีอาชีพทำมาหากิน และมีที่อยู่อาศัย และได้มอบหมายให้
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อำเภอตาพระยาเป็นผู้ดูแล โดยอำเภอต้องรายงานให้จังหวัด และ ก.ธ.จ. สระแก้ว ทราบ หากแต่จนปัจจุบันยั ง
ไม่ได้รับทราบความคืบหน้าใด ๆ เลย เห็นควรให้ ก.ธ.จ. ลงพ้ืนที่ติดตามสอดส่องเรื่องนี้ต่อไป ที่ประชุมจึงมีมติ
ขอให้ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด ได้ประสานฝ่ายเลขานุการ คทช. จังหวัดสระแก้ว ว่า มีความคืบหน้าในการประสาน
ความช่วยเหลือชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้ง 6 ราย อย่างไร และขอให้ผู้แทน ก.ธ.จ. ลงพ้ืนที่แสวงหาข้อมูล
ต่อไป ทั้งนี้ หาก ผู้ช่วยเลขานุการฯ จังหวัด ทราบผลความคืบหน้า หรือ ก.ธ.จ. สระแก้ว ได้ลงพ้ืนที่แสวงหาข้อมูล
ในเรื่องนี้แล้ว ขอให้รายงานต่อที่ประชุมฯ ต่อไป 

   นางรุ่งทิวา ประสงค์เงิน ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด ชี้แจงที่ประชุมทราบว่า  
ฝ่ายเลขานุการ คทช. จังหวัดสระแก้ว แจ้งว่า กรณีที่ชาวบ้านทั้ง 6 ราย ต้องการได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน ขอให้
ชาวบ้านทัง้ 6 ราย มาลงทะเบียนขอจัดสรรที่ดินทำกินจาก สปก. ตามมติที่ประชุม คทช. จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 
23 กันยายน 2565 

   จ่าสิบเอก ชริน อยู่ถาวร กรรมการภาคธุรกิจเอกชน กล่าวว่า ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือไป
พบกับชาวบ้านทั้ง 6 ราย หากแต่ไม่พบ เห็นควรให้อำเภอตาพระยาแจ้งให้ชาวบ้านทั้ง 6 ราย มาลงทะเบียนขอ
จัดสรรที่ดินทำกินจาก สปก. เนื่องจากอำเภอตาพระยาน่าจะทราบดีว่าตอนนี้ชาวบ้านทั้ง 6 ราย ย้ายไปอยู่ที่ไหน   

 มติทีป่ระชุม เห็นชอบให้ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด ประสานฝ่ายเลขานุการ คทช. 
จังหวัดสระแก้ว เพื่อแจ้งชาวบ้านทั้ง 6 ราย ให้ลงทะเบียนกับ สปก. ตามมติที่ประชุม คทช. จังหวัดสระแก้ว  
เม่ือวันที่ 23 กันยายน 2565 และหาก ก.ธ.จ. สระแก้ว ลงพื้นที่ขอให้แจ้งชาวบ้านทั้ง 6 ราย ด้วยอีกทางหนึ่ง 

  4.5 โครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ราบเชิงเขา ตามรอยพระราชดำริ 
กิจกรรมก่อสร้างสะพานแขวน ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 45 เมตร ตำบลหนองบอน 
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

   เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ในคราวประชุมครั้งที่  3/2565 เมื่อวันที่   
๑3 กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้รับทราบว่า โครงการนี้ได้รับงบประมาณดำเนินการ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว เป็นหน่ วยงานรับผิดชอบ มีการดำเนินการแล้วเสร็จ  
แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตการใช้ พ้ืนที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  
ไม่สามารถรับโอนทรัพย์สินได้ เนื่องจากไม่มีความพร้อมและงบประมาณเพียงพอที่จะบริหารจัดการ บำรุงรักษา  
ทั้งนี้ อบจ. ยอมที่จะรับมอบโครงการหากแต่ติดปัญหาเรื่องที่ดินที่ไม่ทราบว่าเป็นของหน่วยงานใด กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว มีหนังสือสอบถามหน่วยงาน 8 หน่วยงาน ได้แก่ ผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ 
19 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ธนารักษ์พ้ืนที่สระแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ผู้อำนวยการ
สำนักงานเจ้าท่าสาขาจันทบุรี และนายอำเภอเมืองสระแก้ว ซึ่งหน่วยงานทั้ง 8 หน่วยงานได้ตอบกลับแล้วว่าไม่ใช่พ้ืนที่
ของหน่วยงานตน ที่ประชุมฯ จึงมีมติเห็นชอบขอให้ประธานฯ ในฐานะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นำเรื่องนี้ไป
ดำเนินการบูรณาการการแก้ปัญหาตามแนวทาง Government Innovation Lab ซึ่งเป็นการประชุมหารือร่วมกับ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและในพ้ืนที่ ร่วมกันพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมติที่ประชุมฯ ประธานฯ ในฐานะผู้ตรวจราชการสำนัก
นายกรัฐมนตรี จะได้นำเรื่องนี้ไปดำเนินการบูรณาการการแก้ปัญหาตามแนวทาง Government Innovation Lab  
ซึ่งเป็นการประชุมหารือร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ 
ในพ้ืนที่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 
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   นายสาโรจน์  ทองพรหม รองประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่า ในเบื้องต้น 
ได้รับทราบจากกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสระแก้วว่า มีการมอบหมายให้ อบต. หนองบอน
รับโอนพื้นที่ และให้ อบจ. เป็นผู้ดูแลต่อไป 

   ที่ประชุมฯ พิจารณาร่วมกันแล้ว เห็นควรให้ประธานฯ ในฐานะผู้ตรวจราชการสำนัก-
นายกรัฐมนตรี เร่งรัดนำเรื่องนี้ไปดำเนินการแก้ปัญหาตามแนวทาง Government Innovation Lab เนื่องจาก 
ยังไม่ได้รับทราบความคืบหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ทราบได้ว่า อบจ. จะมีแผนการบริการจัดการ ดูแล
ภายหลังรับมอบโครงการอย่างไร 

 มติทีป่ระชุม  เห็นชอบใหป้ระธานฯ ในฐานะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เร่งรัด
นำเรื่องนี้ไปดำเนินการแก้ปัญหาตามแนวทาง Government Innovation Lab  

  4.6 เรื่องร้องเรียน กรณีการขอแก้ไข EIA จากนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นนิคม
อุตสาหกรรมกำจัดขยะ ของนิคมอุตสาหกรรมตำบลป่าไร่ทำให้ชุมชนเกิดความ
ขัดแย้งและแตกแยก 

   เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ ๑3 
กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้รับทราบว่า ปัจจุบันยังไม่มีการทำประชาพิจารณ์ หากจะจัดทำประชาพิจารณ์ ควร
จัดในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ เนื่องจากชาวบ้านป่าไร่ ที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะเป็นกังวลว่า อาจเป็นการจัดตั้งผู้แทนเฉพาะที่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง EIA ไปร่วม
การประชุมดังกล่าว โดยไม่มีผู้แทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบที่แท้จริงเข้าร่วมประชุม ชาวบ้านต้องการให้เป็นนิคม
อุตสาหกรรมสีเขียวเหมือนเดิม ไม่ต้องเการนิคมอุตสาหกรรมกำจัดขยะและเป็นกังวลว่าหากมีการทำประชา
พิจารณ์แล้วไม่ผ่าน นิคมอุตสาหกรรมจะย้ายพ้ืนที่ไปจัดตั้งในตำบล หรืออำเภออ่ืนแทน ซึ่งที่จริงแล้วชาวสระแก้ว 
ไม่ต้องการโรงไฟฟ้าขยะ เพราะเกรงว่าจะมีปัญหาเหมือนกรณี บริษัท โพรเวสฯ เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือใน
องค์กรของเรา การบริหารจัดการขยะเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการ หากไม่มีพ้ืนที่ใดยินยอมที่จะเป็นที่ตั้งในการ
บริหารจัดการขยะ แล้วจะมีการกำจัดขยะที่ใด อย่างไร เนื่องจากขยะเกิดขึ้นทุกวัน ซึ่งควรต้องมีการสร้างการรับรู้
กับประชาชน และควรหาวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะสามารถขับเคลื่อนเรื่องนี้เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ในเรื่องนี้  
ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้มีการจัดเวทีหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนชาวบ้าน ผู้นำชุมชน 
เพ่ือหารือร่วมกันถึงข้อดี ข้อเสีย หรือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 

   ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมติที่ประชุมฯ ขอใหท้ีป่ระชุมฯ พิจารณาห้วงเวลาในการ
ดำเนินการ และจะมีรูปแบบการหารือในลักษณะใด และควรจัดในสถานที่ใด หรือจะมีการหารือในที่ประชุม ก.ธ.จ.
สระแก้วในครั้งถัดไป 

   นายสมิทธิ์  เย็นสบาย กรรมการภาคประชาสังคม กล่าวว่า ปัจจุบันได้ย้ายไป
ดำเนินการนิคมอุตสาหกรรมกำจัดขยะในพื้นที่อ่ืน หรือจังหวัดอ่ืน เนื่องจากปัญหาน้อยกว่า จึงไม่จำเป็นต้องจัดเวที
หารือร่วมกันในช่วงนี้ อย่างไรก็ตาม หากจะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้วขึ้นอีกในอนาคต ควรมี
การจัดรับฟังความคิดเห็นเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ก่อน เห็นควรแจ้งให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วทราบ
ถึงข้อห่วงใยของประชาชนข้อนี้ด้วย 

   ประธานฯ กล่าวว่า ในเบื้องต้นรับทราบถึงข้อห่วงใยของประชาชนเกี่ยวกับการจัด
รับฟังความคิดเห็นเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้ ขอให้  
ก.ธ.จ. สระแกว้ ในพ้ืนที่สอดส่องอย่างต่อเนื่อง หากพบเห็นปัญหาให้แจ้งต่อที่ประชุม ก.ธ.จ. สระแก้ว พิจารณาต่อไป 
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 มติทีป่ระชมุ รับทราบถึงข้อห่วงใยของประชาชนเกี่ยวกับการจัดรับฟังความคิดเห็น
เห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อนดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และเห็นชอบขอให้  
ก.ธ.จ. สระแก้ว ในพื้นที่สอดส่องอย่างต่อเนื่อง หากพบเห็นปัญหาให้แจ้งต่อที่ประชุม ก.ธ.จ. สระแก้ว 
พิจารณาต่อไป  

  4.7 การแก้ไขปัญหาโครงการศูนย์กระจายสินค้าพืชพลังงานทดแทนของเทศบาล 
ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 

   เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่โครงการนี้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว แต่ประชาชนและเกษตรกรไม่สามารถใช้ประโยชน์ ได้ เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังไม่ได้รับการ
อนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ โดยเรื่องนี้ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมหลายครั้งและมีมติเห็นชอบให้ประธานฯ ในขณะ
นั้น ดำเนินการบูรณาการการแก้ปัญหาตามแนวทาง Government Innovation Lab ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว และ
ได้เสนอเรื่องให้จังหวัดสระแก้วพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาดังกล่าว จังหวัดสระแก้วได้แจ้ง ก.ธ.จ. 
สระแก้ว ทราบว่า แนวทางการบริหารทรัพย์สินเมื่อดำเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินตามระเบียบเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว สำนักงานธนารักษ์พ้ืนที่สระแก้วให้เทศบาลตำบลวังทองแจ้งขึ้นทะเบียนอาคารและสิ่งปลูกสร้างและ
ขอใช้อาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวต่อสำนักงานธนารักษ์พ้ืนที่สระแก้ว หากเป็นการดำเนินกิจการที่ได้รับผลกำไร
ต้องดำเนินการเช่ากับสำนักงานธนารักษ์พ้ืนที่สระแก้วตามหลักเกณฑ์ที่กรมธนารักษ์กำหนด ต่อมาในคราวประชุมฯ 
ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ ๑3 กันยายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้ประธานฯ ในฐานะผู้ตรวจราชการสำนัก
นายกรัฐมนตรี จะนำเรื่องนี้ไปดำเนินการบูรณาการการแก้ปัญหาตามแนวทาง Government Innovation Lab 

   ประธานฯ ได้ดำเนินการบูรณาการการแก้ปัญหาตามแนวทาง Government 
Innovation Lab  แล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ซึ่งจากการประชุมหารือร่วมกัน 
ปรากฏข้อเท็จจริงว่า สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว ได้เสนอแนวทางและขั้นตอนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้
ดำเนินการถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์และขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติถอนสภาพและจัดขึ้นทะเบียนการจัดหาประโยชน์ที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕0 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ รวมระยะเวลาในการขออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ ในที่ ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดินที่กำหนดไว้ในคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้รอเอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบทุกหน่วยงานที่ระบุ
จะต้องใช้ประกอบในการอนุมัติอนุญาตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน พร้อมทั้งเอกสารรายละเอียดโครงการ แผนผัง 
ในการดำเนินการโครงการ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเสนอให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติอนุญาต
การใช้พื้นท่ี ในฐานะเป็นเจ้าของที่ดิน ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ 
  1) ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วประสานขอเอกสารที่จะต้องใช้ประกอบ 
ในการอนุมัติอนุญาตการใช้ประโยชน์ในที่ดินจากทุกหน่วยงาน พร้อมทั้งเอกสารรายละเอียดโครงการ แผนผัง 
ในการดำเนินการโครงการ และจัดลำดับเหตุการณ์ระยะเวลาในการดำเนินการแล้วเสร็จ (Time Line) และเร่งรัด
การพิจารณาอนุมัตอินุญาตการใช้ที่ดนิให้แล้วเสร็จอย่างเร่งด่วนต่อไป 
  2) ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสรุปรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เสนอความเห็นแล้ว 
และหน่วยงานฯ ที่ยังไม่เสนอนอความเห็น เสนอให้ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามเร่งรัดต่อไป 
  3) กรณีอาคารของโครงการที่ยังไม่ได้รับอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดิน มอบหมาย
ให้เทศบาลตำบลวังทองให้มีหนังสือหารือไปสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว (สตง.สก.) เพ่ือสอบถาม
ความเห็นว่าสามารถเข้าไปทำประโยชน์และบริหารจัดการดูแลอาคารสิ่งปลูกสร้างก่อนได้รับอนุญาตการใช้ที่ดินได้
หรือไม่ อย่างไร 
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  ประธานฯ กล่าวว่า ในปีนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ได้มอบหมาย
ให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามเรื่องสิ่งปลูกสร้างทิ้งร้างที่สร้างแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ ติดปัญหา
ในเรื่องอะไรให้รวบรวมเสนอรัฐบาล และเรื่องนี้เป็นแนวคิดที่จะเสนอเป็นข้อสั่งการในการตรวจราชการต่อไป 
ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดสำรวจสิ่งปลูกสร้างทิ้งร้างภายในจังหวัดแล้ว ทั้งนี้ หากเป็นเรื่อง
ของที่ดิน จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ เนื่องจากมีหลายขั้นตอน ในเบื้องต้น จะมีหนังสือถึงสำนักงาน
ที่ดินจังหวัดสระแก้ว เพ่ือขอทราบผลความคืบหน้าในการดำเนินการกรณดีังกล่าว 

  นายกรรณสูตร ภาวะโสภณ ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ด้านวิชาการ กล่าวว่า จังหวัด
สระแก้วมีโครงการที่เป็นสิ่งปลูกสร้างทิ้งร้างเป็นจำนวนมาก และ ก.ธ.จ. มีความสนใจอยากมีส่วนร่วม ขอให้แจ้ง
ข้อมูลให้ ก.ธ.จ. ทราบด้วย 

   จ่าสิบเอก ชริน อยู่ถาวร กรรมการภาคธุรกิจเอกชน กล่าวเสริมว่า แนวทางที่จ
จะแก้ไขปัญหาโครงการทิ้งร้างในเบื้องต้นได้ ควรมีการกำหนดบุคคลในการรับผิดชอบ ถึงแม้บุคคลนั้นจะย้าย
ตำแหน่ง ต้องถ่ายโอนงานให้ผู้รับมอบด้วย มิเช่นนั้นจะเกิดการกล่าวอ้างว่า เป็นผู้มารับตำแหน่งใหม่ ยังไม่ทราบ
ข้อมูล และโครงการก็จะถูกทิ้งร้าง 

 มติทีป่ระชุม เห็นชอบขอให้ผู้ช่วยเลขานุการฯ ในจังหวัดประสานสำนักงานที่ดิน
จังหวัดสระแก้ว เพื่อขอทราบผลความคืบหน้าในการดำเนินการกรณีดังกล่าว และขอให้ ก.ธ.จ. สระแก้วใน
พื้นที่สอดส่องโครงการฯ เพื่อติดตามความคืบหน้ าเป็นระยะ ๆ และเสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. สระแก้ว  
เพื่อพิจารณาต่อไป 

  4.8 เรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนขอคัดค้านการขนกากขยะอุตสาหกรรมและ 
การขยายบ่อกลบกากขยะอุตสาหกรรม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

   เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ในคราวประชุมครั้งที่  3/2565 เมื่อวันที่  
๑3 กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบขอให้ประธานฯ ในฐานะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นำเรื่องนี้
ไปดำเนินการบูรณาการการแก้ปัญหาตามแนวทาง Government Innovation Lab โดยประธานฯได้ดำเนินการ
แล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ซึ่งจากการประชุมหารือ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า กรณีการก่อสร้างถนนเพ่ือใช้ใน
การขนส่งกากขยะอุตสาหกรรมของบริษัทฯ จำเป็นต้องจัดทำรายงาน EIA หรือไม่ หากถนนดังกล่าวเป็นถนนที่บริษัทฯ 
ก่อสร้างบนที่ดิน น.ส. 3 อันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งว่า ไม่จำเป็นต้องจัดทำ EIA 
และในส่วนของการจัดตั้งกองทุนฯ บริษัทจะเร่งดำเนินการจัดตั้งกองทุนที่เหลืออีก ๒ กองทุน โดยขณะนี้ รอให้
กรมโรงงานอุตสาหกรรมส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการทั้ง ๒ กองทุน สำหรับกรณีการส่งกลิ่นเหม็น บริษัทฯ 
ยืนยันว่าได้ดำเนินการตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัดทั้งวิธีการฝังกลบ และวิธีการบำบัดน้ำเสีย อย่างไรก็ตาม  
ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้   
  1. เร่งรัดการจัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคีที่จังหวัดตั้งขึ้นทุกเดือน เพ่ือเป็น
กลไกติดตามแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องตามกฎหมาย และดำเนินการตาม EIA 
  2. ขอให้บริษัทฯ เชิญผู้แทนชุมชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ทั้ง 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการแก้ไข และมาตรการ
เยียวยา ผู้เกิดผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ 
  3. นำหลักคิดตามนโนบาย BCG มาใช้ในการดำเนินกิจการ โดยเน้นเรื่องมาตรการ 
3 R เป็นสำคัญขอให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พิจารณาเร่งรัดการพิจารณาการอนุมัติอนุญาตในการเปิดใช้หลุม
ฝังกลบขยะเป็นหลุมกำจัดน้ำเสีย ทั้งนี้ ต้องพิจารณาดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและมาตรการทางวิชาการ
อย่างเคร่งครัดด้วย 
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   ต่อมา จังหวัดสระแก้ว ได้มีหนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก 0017.2/0305 ลงวันที่ 
10 ตุลาคม 2565 แจ้งผลการประชุมการแก้ปัญหาตามแนวทาง Government Innovation Lab ความว่า 
ตามที่ผู้ตรวจ-ราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๙ (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) ได้มีข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมดังกล่าว ซึ่งจังหวัดสระแก้วได้แจ้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงานถือปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังกล่าวด้วยแล้ว 
ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้วขอเรียนข้อมูลให้ทราบเพ่ิมเติมว่า กรณีประชาชนขอคัดค้านการขนกากขยะอุตสาหกรรมและ
การขยายบ่อกลบกากขยะอุตสาหกรรมของ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) นั้น 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วได้มีหนังสือแจ้งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่า ได้รับเรื่องร้องเรี ยนว่ามี
กลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการโรงงานของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วได้
เข้าตรวจสอบแล้วพบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการฝังกลบกากของเสียอันตรายรวมทั้งอลูมิเนียมดรอสบริเวณหลุมฝัง
กลบกากของเสียอันตราย (L๓) ประมาณ ๑0 ตัน โดยบางส่วนมีลักษณะเป็นฝุ่นยังไม่มีการปรับเสถียรในเบื้องต้น 
ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นจริงตามที่ได้มีผู้ร้องเรียน ซึ่งเห็นว่าการประกอบกิจการของโรงงานดังกล่าวมีลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายและความเดือดร้อนอย่างร้ายแรง จึงได้แจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมยกเลิกการ
อนุญาตและสั่งให้โรงงานหยุดประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕ '๖๕  
กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ระงับการอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยวิธีฝังกลบทางอิเล็กทรอนิกส์
ของ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) แล้ว 

   นายสมิทธิ์  เย็นสบาย กรรมการภาคประชาสังคม กล่าวว่า หากต้องการจะ
แก้ปัญหาเรื่องนี้ ควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนั่นคือการปรับผังในบริเวณโรงงาน และการนำพื้นที่บริเวณหลุมฝังกลบ L๔ 
(ซึ่งเป็นกากขยะอุตสาหกรรมอันตราย) มาปรับเป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งไม่เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ใน EIA เท่าที่ทราบ
จังหวัดไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ กับผู้ประกอบการ หรือโรงงาน ต้องเป็นกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงจะมี
อำนาจในการดำเนินการได้ ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมเคยแจ้งว่า การปรับผังในบริเวณโรงงานถูกต้องแล้ว หากแต่
เมื่อขอเอกสารกลับไม่ส่งให้ นอกจากนี้ ในเรื่องของการจัดตั้งกองทุนทั้ง 3 กองทุน ที่ขอให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
ก่อน แต่ก็มีปัญหาเรื่องตัวเลขไม่ตรงกัน กองกากอุตสาหกรรมไม่ยอมให้ตัวเลขที่แน่ชัด ส่อแววที่จะร่วมกันทุจริต  

   ประธานฯ กล่าวว่า ในเบื้องต้น ไดป้รึกษาหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
แล้ว เห็นควรให้มีการประชุมติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ช่วยกัน
ระมัดระวังสอดส่อง หากมีประเด็นปัญหาความเดือดร้อนเพ่ิมเติมก็จะนำมาพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ ประธานฯ  
ในฐานะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี จะติดตามเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการ
จัดตั้งกองทุน 3 กองทุน 

 มติทีป่ระชุม เห็นชอบให้ประธานฯ ในฐานะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 
ติดตามเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกรณีการจัดตั้งกองทุน 3 กองทุน และติดตามผล
ความคืบหน้าในการแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวของคณะอนุกรรมการไตรภาคีจังหวัด 

  4.9 เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้เร่งรัดจัดสรรที่ดินในเขตปฏิรูป สปก. ให้เกษตรกรตัวจริง
ในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น และอำเภอเขาฉกรรจ์ 

  เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ในคราวประชุม ก.ธ.จ. สระแก้ว ครั้งที่ 2/2565 
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผู้ร้องเรียนได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานฯ ก.ธ.จ. สระแก้ว ณ ขณะนั้น  
ความว่า ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลพระเพลิง หนองหว้า ตาหลังใน และทุ่งมหาเจริญ ในพ้ืนที่  
2 อำเภอ คือ อำเภอวังน้ำเย็น และเขาฉกรรจ์ ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของที่ดินทำประโยชน์ พ้ืนที่ดินเขตการ
ปฏิรูป สปก. มานานหลายปี ตัวแทนผู้ร้องเคยยื่นเรื่องร้องเรียนนี้ต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระแก้ว และสำนักงาน
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การปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้วแล้ว หากแต่ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด จึงยื่นเรื่องต่อประธาน ก.ธ.จ. สระแก้ว 
เพ่ือให้ช่วยเร่งรัดและผลักดัน ให้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรตัวจริงในพ้ืนที่ได้รับการแก้ไข โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

   1. ให้สำนักงานเขตการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ลงพ้ืนที่สำรวจวัดที่ดินในพิกัด
พ้ืนที่ สปก. กว่า 3,000 ไร่ ที่เกษตรกรชาวสระแก้ว ได้ทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนทันที 
   2. พบความผิดปกติในกระบวนการถือครองที่ดิน สปก. แปลงโซนกว่า 3,000 ไร่ 
พบว่า สปก. มีการชื่อ-สกุล ของบุคคลที่ไม่มีตวัตน เข้าระบบขึ้นทะเบียนครอบครองที่ดิน 
   3. ขอให้ตรวจสอบแปลงที่ดินกว่า 3,000 ไร่ ที่บริษัทใหญ่แห่งหนึ่งได้ยกเลิกการ
สัมปทาน และคืนที่ดินให้กรมป่าไม้แล้ว สปก. รับที่ดินมาเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกร แต่ปรากฏว่าทีด่ินยังถูก
ครอบครองโดยนายทนุ และครอบครองทีด่ินเป็นจำนวนมาก 
   4. ขอให้มีคณะกรรมการหมู่บ้านนั้น ๆ ร่วมตรวจสอบวัดพ้ืนที่จัดสรรในที่ดิน สปก. 
ทุกครั้ง ไม่ต่ำกว่า 3 คน 
   5. จับพิกัด GPS หรือรังวัดแปลงที่ดินแต่ละโซน จัดสรรให้แก่เกษตรกรให้
เรียบร้อย พร้อมออกใบโฉนดที่ดิน สปก. ให้กับเกษตรกรตามกระบวนการให้เกิดเป็นรูปธรรม 

  ในคราวประชุม ก.ธ.จ. สระแก้ว ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565  
ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวและส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพิจารณาเร่งรัดการ
ดำเนินการตอ่ไป ในการนี้ หาก ก.ธ.จ. สระแก้ว ทราบผลความคืบหน้า ขอให้รายงานต่อที่ประชุมทราบต่อไป 

  นายกรรณสูตร ภาวะโสภณ ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ด้านวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบว่า 
สืบเนื่องจากเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทุกอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ 
เพ่ือดำเนินการลงพ้ืนที่ สำรวจ ตรวจสอบ ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินต้องสงสัยในแปลงต้องสงสัย หรือบุคคลที่ต้อง
สงสัย ที่คณะอนุกรรมการมีความสงสัยว่าผู้ครอบครองในแต่ละแปลงในพ้ืนที่นั้น ครอบครองด้วยชอบหรือไม่ เช่น 
บางรายที่ชื่อผู้ครอบครองอยู่ต่างจังหวัด จึงต้องตรวจสอบว่าได้มีการกระทำผิดหรือไม่ หรือบางรายที่ยังไม่มีการ
ออกเอกสารสิทธิ์แก่ผู้ครอบครองที่ดิน หากแต่มีการเข้าไปทำมาหากินแล้ว หรือมีบริษัทมาปักป้ายห้ามเข้าพ้ืนที่
ส่วนบุคคลทั้ง ๆ ที่มีชาวบ้านใช้พ้ืนที่นั้นทำมาหากินอยู่ก่อนแล้ว ประเด็นดังกล่าวทำให้เกิดกรณีพิพาทขึ้น ผู้ร้อง 
จึงยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามา เนื่องจากมีความต้องการให้ สำนักงาน ป.ป.ช. ตรวจสอบการทำงานของกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ว่าเป็นการเอ้ือประโยชน์หรือไม่ เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนเข้ามาครอบครองสิทธิ์ในที่ดินนั้น ๆ 
ของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือไม่ 

  นายวัชรภูมิ  ศรีสวัสดิชัยกุล พนักงานไต่สวน ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ
จังหวัดสระแก้ว แจ้งที่ประชุมทราบว่า สำหรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวนี้ ป.ป.ช. ได้ลงพ้ืนที่ที่อำเภอเขาฉกรรจ์
ร่วมกับคณะฝ่ายป้องกันแล้ว และได้ประสาน สปก. ในการดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ในเบื้องต้นแล้ว ว่า ผู้ใดเป็น 
ผู้ครอบครองสิทธิ์ที่แท้จริง 

  ประธานฯ กล่าวว่า การนำทรัพย์สินของแผ่นดินไปหาผลประโยชน์ โดยผู้มีอิทธิพล
ใช้อำนาจในการบังคับซื้อบังคับขาย ขอให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว พิจารณารับเรื่องดังกล่าว 
ไปดำเนินการต่อไป ในส่วนของการบริหารจัดการที่ดิน ที่อยู่ในอำนาจของ สปก. ที่มีการจัดประชุมเพ่ือตรวจสอบ
สิทธิ์อยู่แล้ว เห็นควรให้ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประสานการดำเนินการกับ สปก. เพ่ือดำเนินการต่อไป 

  มติทีป่ระชุม เห็นชอบขอให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว  รับไป
ดำเนินการ และประสานสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดสระแก้ว พิจารณาเร่งรัดการดำเนินการต่อไป 
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 4.10 เรื่องร้องเรียน กรณีการก่อสร้างเขื่อนลำสะโตน และการผลักดันให้ เกิดการ
ก่อสร้างเส้นทางหลวงหมายเลข 348 (ช่องเขาตะโก) 

  เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ในคราวประชุม ก.ธ.จ. สระแก้ว ครั้งที่  
2/2564 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลจากโครงการชลประทานสระแก้วว่า ได้มี
หนังสือถึงหน่วยงาน จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ และนายชูชาติ ฉุยกลม ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ ๑๐ เพ่ือขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับ 
EIA แล้ว ในส่วนของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ แจ้งว่า กรมอุทยานฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาและรวบรวม
เอกสารเพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการมรดกโลก ร่วมกับการขออนุญาตก่อสร้างเส้นทางหลวงหมายเลข 348 (ช่อง
ตะโก) และได้รับทราบข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการว่า ปัญหาเรื่องที่คณะอนุกรรมการมรดกโลกยังไม่อนุมัตินั้น 
เนื่องจากคณะอนุกรรมการมรดกโลกยังไม่ได้รับเอกสาร EIA  ซึ่งหากได้รับเอกสาร EIA ดังกล่าวแล้ว ยินดีจะรับ
พิจารณาทั้งสองกรณี ได้แก่ กรณีการก่อสร้างเขื่อนลำสะโตนและกรณีการก่อสร้างเส้นทางหลวงหมายเลข 348 
(ช่องเขาตะโก) ซึ่งจากการสอบถามกรมชลประทานอย่างไม่เป็นทางการทราบว่า การดำเนินการจัดทำ EIA ยังไม่แล้ว
เสร็จ แต่หมดเวลาตามสัญญาจ้างแล้ว ทั้งนี้ กรมอุทยานฯ ได้เสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี มีมติให้ยกเลิกโครงการ แต่เรื่องดังกล่าวเป็นความเดือดร้อนของประชาชนจึงต้องการทราบว่า 
ข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวเหล่านี้เป็นเอย่างไร นอกจากนี้ ได้พิจารณากรณีการผลักดันให้เกิดการก่อสร้างเส้นทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 348 (ช่องเขาตะโก) ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่มีความต้องการให้ดำเนินการก่อสร้างเส้นทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 348 (ช่องตะโก) ให้แล้วเสร็จ เนื่องจากปัญหาการจราจรที่ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรไม่ได้รับความสะดวกสบาย จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วย
ดำเนินการปรับพ้ืนผิวจราจรให้ได้มาตรฐาน ไม่ให้ถนนลื่นจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุ โดยในเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัด
สระแก้วได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้ว ทั้งนี้ การก่อสร้างเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 (ช่อง
ตะโก) ประสบปัญหาเช่นเดียวกับการก่อสร้างเขื่อนลำสะโตน กล่าวคือ อยู่ในพ้ืนที่เขตอุทยานมรดกโลก ทำให้การ
ขออนุญาตการใช้พ้ืนที่มีความยุ่งยาก ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบมอบหมายผู้แทน ก.ธ.จ.สระแก้ว ได้แก่ นายสาโรจน์ 
ทองพรหม (รองประธาน ก.ธ.จ.สระแก้ว) นายสมิทธิ์ เย็นสบาย จ.ส.อ.ชริน อยู่ถาวร นางกนกชล จิตรำพรรณ์ (ก.ธ.จ.
สระแก้ว) นายกรรณสูตร ภาวะโสภณ (ที่ปรึกษา ก.ธ.จ.สระแก้ว ด้านวิชาการ)  และนายพิทักษ์ ไทยแก้ว 
(ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ.สระแก้ว) เข้าหารือกับที่ปรึกษาคณะกรรมการมรดกโลก กรณีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วย
สะโตนมีความล่าช้า และประสานกับโครงการชลประทานสระแก้ว เพ่ือขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับ EIA ดังกล่าว 
พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอทราบข้อเท็จจริงว่า หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานที่เสนอเรื่องเข้าสู่ที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีในการเสนอขอยกเลิกโครงการ รวมทั้ง กรณีการผลักดันให้เกิดการก่อสร้างเส้นทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 348 (ช่องเขาตะโก) เมื่อได้ข้อเท็จจริงแล้ว ให้นำเสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. สระแก้ว ในครั้งถัดไป 
ในการนี้ ผู้แทน ก.ธ.จ.สระแก้ว ได้แก่ นายสาโรจน์ ทองพรหม (รองประธาน ก.ธ.จ.สระแก้ว) นายสมิทธิ์ เย็นสบาย 
จ.ส.อ.ชริน อยู่ถาวร นางกนกชล จิตรำพรรณ์ (ก.ธ.จ.สระแก้ว) นายกรรณสูตร ภาวะโสภณ (ที่ปรึกษา ก.ธ.จ.สก. 
ด้านวิชาการ)  และนายพิทักษ์ ไทยแก้ว (ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. สระแก้ว) ได้เข้าหารือกับ นายมาโนช วีระกุล (ที่
ปรึกษาคณะกรรมการมรดกโลก) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเดอะเวโรนา ทับลาน จังหวัด
ปราจีนบุรี สรุปได้ดังนี้ 

  1. กรณีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน มีความล่าช้า ได้รับทราบข้อมูลจาก
โครงการชลประทานสระแก้วว่า มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖. รับทราบรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๑ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวน
ความจำเป็น เหมาะสมในการก่อสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพ้ืนที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ซึ่งรวมถึงการ
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ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตนด้วย และได้รับแจ้งว่า สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน จังหวัดสระแก้ว 
เพ่ือประกอบการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติตาพระยา ไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) มาเพ่ือให้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก
มีมติให้ไปพิจารณาทบทวนความจำเป็น เหมาะสมในการก่อสร้างฯ และเสนอรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) เขา้มาใหม่ (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐) ดังนั้น จะต้องเร่งรัดหน่วยงานที่
รับผิดชอบดำเนินการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้ถึงคณะกรรมการมรดกโลกโดยเร็ว เพ่ือจะ
ได้พิจารณาและดำเนินการต่อไป สำหรับประเด็นที่โครงการนี้ไม่ผ่านการพิจารณาเนื่องจากเป็นการขออนุญาต
ใช้พ้ืนที่ที่เป็นมรดกโลกจำนวนมาก เพื่อก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ คณะกรรมการมรดกโลกจึงให้ไปทบทวน 
ให้จัดทำเป็นโครงการที่มีขนาดเล็กลง ใช้พื้นที่มรดกโลกน้อยลง ก.ธ.จ.สระแก้ว ยังมขี้อสังเกตว่า กรณีโครงการนี้เป็น
โครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
(รัชกาลที่ 9) เกรงว่าพระองค์จะทรงดำริไว้ให้สร้างเขื่อนห้วยลำสะโตนที่มีขนาดใหญ่หรือไม่อย่างไร การปรับเป็น
โครงการที่มีขนาดเล็กลงอาจไม่เป็นไปตามพระราชดำริฯ จึงเสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. สระแก้ว พิจารณาดำเนินการ ดังนี้  
   ๑) แจ้งกรมอุทยานฯ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมดำเนินการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EA) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน ให้ถึง
คณะกรรมการมรดกโลกโดยเร็ว 
   2) ขอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วย
สะโตน ฉบับเดิมและฉบับปัจจุบัน จากกรมชลประทานเพ่ือนำมาใช้เป็นข้อมูลพิจารณาเชื่อมโยงและเสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป 
   3) ขอข้อมูลเกี่ยวกับพระราชดำริฯ ในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตนจาก
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เพ่ือ
นำมาใช้เป็นข้อมลูพิจารณาเชื่อมโยงและเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป 

  2. กรณีการผลักดันให้เกิดการก่อสร้างเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘  
(ช่องเขาตะโก) ได้ทราบข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว แขวงทางหลวงสระแก้ว 
และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ว่ามีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน 
๒๕๖๐ รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้ งที่  ๔๑ ตามที่ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอให้กระทรวงคมนาคมระงับการดำเนินการขยายเส้นทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๔๘ ในพ้ืนที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ และให้พิจารณาทางเลือกในการขยายทางหลวงแผ่นดิน
เส้นทางอ่ืนแทนตามความเหมาะสม และปัจจุบันกระทรวงคมนาคมได้เสนอเรื่องการพัฒนาโครงการทางหลวง
หมายเลข ๓๔๘ (ช่องเขาตะโก) ไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอความเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาเส้นทาง
หลวงดังกล่าวต่อคณะกรรมการมรดกโลก เพ่ือให้โครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
กับพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น พร้อมมีข้อสังเกตว่า ในกรณีที่ 
กรมทางหลวงไม่ได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้เข้าไปสำรวจเพ่ือทำรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA หรือเพ่ือจะดำเนินการใด ๆ เนื่องจากกรมอุทยานฯ จะอ้างมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕60 เสมอ ในความเป็นจริงแล้วกรมทางหลวงสามารถเข้าไปสำรวจในพ้ืนที่ของกรมทางหลวงได้ 
เนื่องจากพ้ืนที่ถนนและไหล่ทางเป็นของกรมทางหลวงมีอำนาจและหน้าที่สามารถเข้าไปดำเนินการใด ๆ ได้ แต่ห้าม
สำรวจเกินกว่าพ้ืนที่ของตน ดังนั้น จะต้องดูพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินถนนบริเวณนั้นก่อนว่า กรมทางหลวงมีพ้ืนที่
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เท่าใดในการเข้าไปสำรวจและสามารถขยายถนนได้เท่าใด ซึ่งไม่เกี่ยวกับพ้ืนที่มรดกโลก ทั้งนี้ กรณีที่มีพ้ืนที่จำกัดไ 
ม่สามารถขยายถนนได้แล้ว ก็อาจเสนอให้ทำถนนยกระดับหรืออุโมงค์ ในพื้นที่ของกรมทางหลวง (พระราชกฤษฎีกา
เวนคืนที่ดิน) เพ่ือให้สัตว์ป่าได้เดินลอดใต้ทางยกระดับเป็นการข้ามฝั่งถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย รวมถึง
สามารถลดอุบัติเหตุและตรงตามวัตถุประสงค์ จึงเสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. สระแก้ว พิจารณาดำเนินการขอรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EA) การดำเนินการขยายเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘ ในพื้นที่กลุ่มป่า 
ดงพญาเย็น - เขาใหญ่ (ช่องตะโก) ฉบับเดิม และพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินถนนเส้นทางดังกล่าวจากกรมทางหลวง 
เพ่ือนำมาใช้เป็นข้อมูลพิจารณาเชื่อมโยงและเสนอหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป  

   นอกจากนี้ ในเบื้องต้นได้สอบถามข้อมูลจากสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่   
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการก่อสร้างเขื่อนลำสะโตนโดยตรง ทราบว่า สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่  
ส่งเรื่อง EIA ให้กรมอุทยานฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เพ่ือพิจารณาเพิกถอนพ้ืนที่ ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชพิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 มีมติให้กรมชลประทานตอบคำถามเพ่ิม  
20 ประเด็น และสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ตอบคำถามส่งให้กรมอุทยานฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 
ทั้งนี้ คณะกรรมการกรมอุทยานฯพิจารณาแล้วแจ้งว่า ให้พิจารณาแนวทางการพัฒนาในลักษณะอ่ืน ๆ แทน ขณะนี้
อยู่ระหว่างรอคำชี้แจงจากกรมอุทยานฯ สำหรับเรื่องการผลักดันให้เกิดการก่อสร้างเส้นทางหลวงหมายเลข 348 
(ช่องตะโก) ยังติดปัญหาที่ EIA ที่กรมทางหลวงจัดทำยังไม่สมบูรณ์ ไม่ครอบคลุมในเรื่องของผลกระทบเรื่องสัตว์และ
สิ่งแวดล้อม แต่เน้นไปที่เรื่องอุบัติเหตุและเศรษฐกิจ ทำให้ EIA ไม่ผ่าน อีกทั้ง ได้ทราบข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว แขวงทางหลวงสระแก้ว และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สระแก้ว ว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เสนอให้กระทรวงคมนาคมระงับการดำเนินการขยาย
เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘ ในพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ และให้พิจารณาทางเลือกในการขยาย
ทางหลวงแผ่นดินเส้นทางอ่ืนแทนตามความเหมาะสม ให้ยกเลิกการเข้าสำรวจพ้ืนที่ ในขณะที่กรมทางหลวงมีงบ
พร้อมที่จะดำเนินการ แต่ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก กรมอุทยานฯ จะอ้างถึง มติ ครม. ดังกล่าว ให้มีการยกเลิก 
   ในคราวประชุม ก.ธ.จ. สระแก้ว ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565  
ที่ประชุมได้รับทราบว่า เรื่องดังกล่าวไม่ได้ติดปัญหาเรื่องมรดกโลกแล้ว หากแต่ติดปัญหาเรื่องมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เสนอให้กระทรวงคมนาคมระงับการดำเนินการขยายเส้นทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๔๘ ในพ้ืนที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ และให้พิจารณาทางเลือกในการขยายทางหลวงแผ่นดิน
เส้นทางอ่ืนแทนตามความเหมาะสม ให้ยกเลิกการเข้าสำรวจพ้ืนที่ ในขณะที่กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง 
ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 80 – 90 ล้านบาทในการทำ EIA ฉบับใหม่ แต่ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ 
เนื่องจาก กรมอุทยานฯ จะอ้างถึง มติ ครม. ดังกล่าว ที่ให้มีการยกเลิก จำเป็นต้องตรวจสอบว่ามีการยกเลิก มติ ครม. 
ฉบับนี้หรือไม่ หากยกเลิกจะสามารถดำเนินการทำ EIA ฉบับใหม่ได้ทันที ขอให้ ประธานฯ ช่วยสอบถามเรื่องมติ ครม. 
และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปผลสาระสำคัญและปัญหาในเรื่องดังกล่าว เพ่ือให้ประธานฯ  
มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเพ่ือทราบและพิจารณาแก้ปัญหา อีกทั้ง ขอให้ประธานฯ ประสาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อขอทราบว่า มติ ครม. เกี่ยวกับเรื่องนี้มีการยกเลิกหรือไม่ เพ่ือให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
ครั้งดังกล่าว หากฝ่ายเลขานุการฯ ทราบผลความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว ขอได้รายงานที่ประชุมทราบต่อไปด้วย 

   เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมรายละเอียด
ข้อมูล สรุปผลสาระสำคัญและปัญหาในเรื่องดังกล่าว เพ่ือให้ประธานฯ มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
เพ่ือทราบและพิจารณาแก้ปัญหาต่อไป เนื่องจากมีเอกสารเป็นจำนวนมาก 

   ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ฝ่ายเลขานุการ สรุปผลสาระสำคัญและปัญหา 
ในเรื่องดังกล่าว เพือ่ให้ประธานฯ มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเพ่ือทราบและพิจารณาแก้ปัญหา อีกทั้ง  
จะเร่งประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือขอทราบว่า มติ ครม. เกี่ยวกับเรื่องนี้มีการยกเลกิหรือไม ่
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 มติทีป่ระชุม เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปผลสาระสำคัญและปัญหาในเรื่อง
ดังกล่าว เพื่อให้ประธานฯ มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเพื่อทราบและพิจารณาแก้ปัญหา อีกทั้ง 
ขอให้ประธานฯ ได้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อขอทราบว่า มติ ครม. เกี่ยวกับเรื่องนี้มีการยกเลิกหรือไม่ 

 4.11 การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ในคราวประชุม ก.ธ.จ. สระแก้ว ครั้งที่  
3/2565 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบลงพ้ืนที่สอดส่องโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนว
พระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมขยายผลเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราซเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้จังหวัดสระแก้วดำเนินโครงการจำนวน ๒ โครงการ ดังนี้  
 ๑. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันแบบยั่งยืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
โรงเรียนบ้านวังรี ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว งบประมาณ 125,000 บาท 
 ๒. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันแบบยั่งยืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว งบประมาณ 125,000 บาท  
หาก ก.ธ.จ. สระแก้ว ได้ลงพ้ืนที่สอดส่องโครงการทั้ง 2 โครงเรียบร้อยแล้ว ขอให้รายงานผลการสอดส่องโครงการ
ต่อที่ประชุมทราบต่อไป 

   นายสาโรจน์  ทองพรหม รองประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่า ก.ธ.จ. สระแก้ว 
ได้ลงพ้ืนที่สอดส่องโครงการทั้ง 2 โครงเรียบร้อยแล้ว โดยโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันแบบยั่งยืน 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านวังรี เป็นการเลี้ยงไก่ โดยการซื้อไก่ที่สามารถออกไข่ได้ภายใน 1 สัปดาห์ 
และโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันแบบยั่งยืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก เป็นการขุด
บ่อเลี้ยงปลา จากการลงพ้ืนที่สอดส่องโครงการทั้ง 2 โครงการ ก.ธ.จ. สระแก้ว มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานในพ้ืนที่ เช่น อบต. ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ การสนับสนุนอุปกรณ์ 
เครื่องมือ หรือการของบประมาณในการต่อยอดโครงการ นอกจาก โครงการของโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ทีเ่ป็นการ
ขุดบ่อเลี้ยงปลา ควรหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการพลัดตกสระด้วย 

  มติทีป่ระชุม รับทราบ และเห็นชอบผลการลงพื้นที่สอดส่องโครงการพัฒนาพื้นที่ 
ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราซเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ  

ระเบียบวาระที ่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

  5.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกรอบภารกิจของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

   เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ก.ธ.จ. สระแก้ว 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 55,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในภารกิจของ ก.ธ.จ. โดยให้สำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เบิกจ่ายแทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  

  มาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. เรื่อง  
การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. กำหนดให้มีผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด จัดทำแผนการใช้
จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและเสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. เพ่ือพิจารณาให้
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ความเห็นชอบ ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรจัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ 
ของ ก.ธ.จ. สระแก้ว โดยมีสาระสำคัญ อย่างน้อยประกอบด้วย 
  (1) ขอให้มีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ (นอกรอบ) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
ทุกเดือน โดยการนำของรองประธาน ก.ธ.จ. เพ่ือให้เกิดความสม่ำเสมอและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนได้รับ
รู้และตระหนักถึงความสำคัญของ ก.ธ.จ. 
  (2) การลงพ้ืนที่สอดส่องโครงการตามมติที่ประชุม 
  (3) การลงพ้ืนทีส่อดส่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี 
  (4) อ่ืน ๆ ตามความจำเป็น  

ทัง้นี้ ในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ขอให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดค่าใช้จ่าย สปน.  
ได้ขอความร่วมมือตามท่ีแจ้งในระเบยีบวาระการประชุมที่ 3.3 ด้วย 

   ทั้งนี้ หากผู้ช่วยเลขานุการในส่วนของจังหวัดได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามกรอบภารกิจของ ก.ธ.จ. สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยประมาณการค่าใช้จ่ายให้สอดคล้อง
กับภารกิจของ ก.ธ.จ. และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว ให้นำเสนอทีป่ระชุมพิจารณาต่อไป 

    นางรุ่งทิวา ประสงค์เงิน ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด ชี้แจงที่ประชุมทราบว่า  
ในปี 2566 ก.ธ.จ. สระแก้ว ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้จ่ายตามกรอบภารกิจของ ก.ธ.จ. สระแก้ว จำนวน 
55,000 บาท และได้จดัทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกรอบภารกิจของ ก.ธ.จ. สระแก้ว ดังนี้ 

ลำดับ รายการ เบิกจ่าย 

๑ ค่าพาหนะให้ ก.ธ.จ. สำหรับเดินทางมาประชุม / ลงพ้ืนที่สอดส่องโครงการ 19,000 
1.1 การประชุม ก.ธ.จ. อย่างเป็นทางการ (โดยมี ผต.นร. เป็นประธาน)  7,500 
1.2 ลงพื้นทีส่อดส่องโครงการ  11,500 

2 ค่าอาหารกลางวัน อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
- การประชุม ก.ธ.จ. อย่างไม่เป็น (นอกรอบ) 

9,000 

3 ค่าเบี้ยเลี้ยง สำหรับ ก.ธ.จ. ลงพ้ืนที่ติดตามสอดส่องโครงการ  6,000 
4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆในการปฏิบัติงาน และการประชุม เช่น 

กระดาษ อุปกรณ์เครื่องเขียน 
15,000 

5 อ่ืน ๆ ค่าเช่ารถยนต์ตู้ และน้ำมันเชื้อเพลิง 6,000 
รวม 55,000 

ทั้งนี้ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

   ประธานฯ กล่าวว่า ขอให้มีงบประมาณสำหรับการประชาสัมพันธ์ ก.ธ.จ. จำนวน 
5,000 บาท โดยขอให้ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ช่วยจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ 

  มติทีป่ระชุม เห็ น ชอบแผน การใช้ จ่ ายงบประมาณ ตามกรอบภารกิ จของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 จำนวน 55,0๐๐ บาท ตามที่
ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ และขอให้ปรับค่าใช้จ่ายให้มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการประชาสัมพันธ์ ก.ธ.จ. 
จำนวน 5,000 บาท โดยขอให้ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ช่วยจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ 
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  5.2 การคัดเลือกแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/
อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เพื่อลงพื้นที่สอดส่อง 

    เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า  ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  
แนวทางการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ได้กำหนดให้ ก.ธ.จ. สอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยสอดส่องทุกแผนงาน โครงการของจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัด นั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ขอให้ ก.ธ.จ. สระแก้ว ได้คัดเลือกแผนงาน/โครงการและมีมติเห็นชอบการลงพ้ืนที่
สอดส่องโครงการและกิจกรรม โดยในชั้นต้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดเตรียมบัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของจังหวัดจันทบุรี/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนงาน/โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือประกอบการตัดสินใจคัดเลือกโครงการที่จะสอดส่อง 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดสระแก้วได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ดำเนินโครงการ ดังนี้ (1) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสระแก้ว จำนวน 22 โครงการ งบประมาณ 
209,482,100 บาท (2) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ที่ดำเนินการในพ้ืนที่
จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 37,000,000 บาท (3) โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 122 โครงการ งบประมาณ 371,016,900 บาท ดังนี้ 

 1. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัด
สระแก้ว จำนวน 22 โครงการ งบประมาณ 209,482,100 บาท 

ที่ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย ในทุก
ด้านความต้องการของชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริ 

1 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

436,500 สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสระแก้ว 

2 อนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
และสืบสานสมุนไพรไทยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

445,800 สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว 

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะทกุช่วงวัย 
3 เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ จังหวัดสระแก้ว 446,000 สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดสระแก้ว 
4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

จังหวัดสระแกว้ 
1,340,100 สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดสระแก้ว 
5 พัฒนาชุมชนสุขภาพดีลดโรค NCDs ด้วยวิถีใหม่ 261,700 สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดสระแก้ว 
โครงการพัฒนาการศึกษาบูรณาการทุกระดับ สู่การมีอาชีพ/มงีานทำ 

6 ฝึกอบรมแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 1,346,600 สำนักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานสระแก้ว 

7 ขยายช่องทางการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน (ROADSHOW OTOP) 3,526,000 สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสระแก้ว 
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ที่ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 

โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ของดีจังหวัดสระแก้ว 

8 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และเผยแพร่ของดี ผ่านสื่อ
โทรทัศน์/วิทยุ/สิ่งพิมพ์/สื่อบุคคล/โซเชียลมีเดีย 

988,400 สำนักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดสระแก้ว 

 รวม 8 โครงการ 8,791,100  

ประเด็นพัฒนาที่ 2 : พัฒนาทักษะของเกษตรกร ปัจจัยการผลิต ศูนย์รวบรวม และการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน 
และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เพื่อการยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัด 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการกระจายน้ำทางการเกษตร 

9 ปรับปรุงท่อส่งน้ำสาย 1R ฝายคลองกะวัดกองใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านวังไผ่ ตำบล
วังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 

15,980,000 โครงการชลประทาน
จังหวัดสระแก้ว 

10 ก่อสร้างอาคารป้องกันการกัดเซาะ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ หมู่ที่ 1 บ้านตลาด
หน้าสถานี ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

12,013,000 โครงการชลประทาน
จังหวัดสระแก้ว 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนสินค้าเกษตรคุณภาพ 
11 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล่อนปลอดภัยในโรงเรือนอัจฉริยะ 8,507,100 สำนักงานเกษตรจังหวัด

สระแก้ว 

 รวม 3 โครงการ 36,500,100  

ประเด็นพัฒนาที่ 3 : ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ เพิ่มขีดความสามารถ 
สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนสุขชาติวิถี 
โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวใหม้ีมาตรฐาน 
12 ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณน้ำตกปางสีดา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
1,355,000 อุทยานแห่งชาติปางสีดา 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้ว 
13 ปรับปรุงถนนลาดยาง สก.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 348 – บ้าน

คลองตะเคียน  อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 
30,000,000 แขวงทางหลวงชนบท

สระแก้ว 
14 ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สก.5043 แยกถนนทางหลวงชนบท สก.3087 

- น้ำตกเขาตะกรบุ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร 
24,000,000 แขวงทางหลวงชนบท

สระแก้ว 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
15 เทศกาลดูผเีสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้ว 4,000,000 สำนักงานการท่องเที่ยว

และกีฬาจังหวัดสระแก้ว 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม 
16 ท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมขอมโบราณ ตามรอยปราสาทศิลา "ปราสาทสด๊ก

ก๊อกธม" 
2,220,100 สำนักงานวัฒนธรรม

จังหวัดสระแก้ว 
17 ส่งเสริมและพฒันากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 4,000,000 สำนักงานการท่องเที่ยว

และกีฬาจังหวัดสระแก้ว 
 รวม 6 โครงการ 65,575,100  
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ที่ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 
ประเด็นพัฒนาที่ 4 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลาง 
โลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน 
โครงการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ 
18 ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟฟ้าแสงสว่างแจ้งเตือนเข้าสู่ทางสามแยก/ 

สี่แยก เพื่อความปลอดภัย จังหวัดสระแก้ว จำนวน 26 แห่ง 
17,500,000 แขวงทางหลวงชนบท

สระแก้ว 
19 หมู่บ้านถนนสวย เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสระแก้ว จำนวน 4 แห่ง 17,500,000 แขวงทางหลวงชนบท

สระแก้ว 
20 ปรับปรุงถนนลาดยาง สก.3081 แยกทางหลวงหมายเลข 348 – อ่างเก็บน้ำ

ห้วยยาง อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 12.450 กิโลเมตร 
49,500,000 แขวงทางหลวงชนบท

สระแก้ว 

21 ย่านชุมชนวังน้ำเย็นปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน อำเภอวังน้ำเย็น 
จังหวัดสระแก้ว 

13,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
สระแก้ว 

 รวม 4 โครงการ 97,500,000  

ประเด็นพัฒนาที่ 5 : เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน 

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสทิธิภาพในการรักษาความสงบและปลอดภัยในจังหวัด 
22 ฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จังหวัดสระแก้ว "สิงห์

บูรพา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1,115,800 ที่ทำการปกครองจังหวัด

สระแก้ว 

 รวม 1 โครงการ 97,500,000  

 รวมทั้งสิ้น 22 โครงการ 209,482,100  

 2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2 ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 37,000,000 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 

1 ปรับปรุงถนนลาดยางเพื่อการคา้ชายแดน แยกทางหลวงชนบท สก.3087 - 
อำเภอสนามชัยเขต อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว อำเภอสนามชัย  
เขตฉะเชิงเทรา ระยะทาง 6.100 กิโลเมตร 

37,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
สระแก้ว 

 รวม 1 โครงการ 37,000,000  

 3. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน  
122 โครงการ งบประมาณ 371,016,900 บาท  

    สำหรับการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพ่ือสอดส่อง ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาแล้ว 
เห็นควรกำหนดแนวทางการคัดเลือก ดังนี้ 
    ๑) กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน  
ทั้งในระดับกระทรวง/กรม (Function) จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Area) และท้องถิ่น (Local) รวมทั้งการสอดส่อง
โครงการอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติม ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล หรือสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และโครงการของ อปท. โดยอาจกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 
     (1) มีงบประมาณสูง 
     (2) ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน 
     (3) มีการดำเนินการในหลายพื้นท่ี หรือกระจายในทุกอำเภอ 
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       ฯลฯ 
    2) การสอดส่องให้ใช้หลักการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามพ้ืนที่ของกรรมการและ 
จัดกลุ่มพ้ืนทีอ่อกเปน็แต่ละสาย โดยแต่ละสายอาจมีกรรมการที่รับผิดชอบพ้ืนที่อ่ืน ๆ ร่วมลงพ้ืนที่ด้วย 
    3) การลงพ้ืนที่สอดส่องโครงการของกรรมการลงไปเป็นหมู่คณะ โดยกรรมการ 
ที่อยู่ในพ้ืนที่ไปสังเกตการณ์แผนงาน/โครงการเบื้องต้นล่วงหน้า และนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบก่อนลง
พ้ืนที่ไปเป็นหมู่คณะ 
    4) นำเสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการลงพ้ืนที่สอดส่องโครงการต่าง ๆ 
หารือนอกรอบร่วมกันโดยใช้แบบสรุปผลการสอดส่องโครงการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (แบบฟอร์มในคู่มือฯ) เป็นหลักในการรายงานและนำเสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. 
อย่างเป็นทางการ เพ่ือมีมติให้แจง้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปพิจารณาดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
    5) มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการในส่วนของจังหวัดรวบรวมรายละเอียดโครงการ
ตามท่ี ก.ธ.จ. เลือกสอดส่อง เพ่ือให้ ก.ธ.จ. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการลงพื้นที่สอดส่องต่อไป  
    6) มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการในส่วนของจังหวัดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ  
ที่เห็นควรสอดส่องโครงการ 
    ในการนี้ เพ่ือให้ ก.ธ.จ. สระแก้ว ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ฝ่ายเลขานุการฯ 
ได้เรียนเชิญผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว และท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทน 
มาให้ข้อมูลในภาพรวมแก่ที่ประชุมเพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ เพ่ือการสอดส่องต่อไปแล้ว 

  นางรุ่งทิวา ประสงค์เงิน ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด กล่าวว่า ในปีนี้จังหวัดสระแก้ว 
ขอความอนุเคราะห์ ก.ธ.จ. สระแก้ว ลงพ้ืนที่สอดส่องโครงการเศรษฐกิจฐานรากด้วย หากแต่จะส่งรายละเอียด
โครงการเศรษฐกิจฐานรากให้ ก.ธ.จ. ในภายหลัง 
  นายสาโรจน์  ทองพรหม รองประธานฯ กล่าวว่า ก.ธ.จ. สระแก้ว ยังไม่ได้มีการ
หารือเพ่ือคัดเลือกแผนงาน/โครงการในการลงพ้ืนที่สอดส่องโครงการ จะหารือในที่ประชุมนอกรอบอีกครั้ งหนึ่ง 
รวมไปถึงโครงการเศรษฐกจิฐานราก   

  มติทีป่ระชุม เห็นชอบมอบหมายรองประธานฯ ประชุมนอกรอบ เพื่อพิจารณา
คัดเลือกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสระแก้ว/กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ที่ดำเนินการ 
ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
และโครงการเศรษฐกิจฐานราก พร้อมจัดทำแผนการลงพื้นที่สอดส่องต่อไป 

  5.3 การลงพ้ืนที่สอดส่องโครงการ 

  เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ประธาน ก.ธ.จ. สระแก้ว ได้กำหนดลงพ้ืนที่
สอดส่องแผนงาน/โครงการฯ ในพ้ืนที่ร่วมกับ ก.ธ.จ. สระแก้ว ในช่วงบ่ายภายหลังการประชุมแล้ว โดยกำหนดลง
พ้ืนที่สอดส่องโครงการที่เกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินและทรัพย์สินทิ้งร้าง ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ 4D วิถีพอเพียง 
กิจกรรม การสร้างศนูย์เรียนรู้ ณ อำเภอวังน้ำเย็น 

  นางรุ่งทิวา ประสงค์เงิน ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด แจ้งที่ประชุมทราบว่า หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบโครงการติดภารกิจ ไม่สามารถมาชี้แจงในที่ประชุมได้ จะขอชี้แจงในพ้ืนที่ 

  มติทีป่ระชุม เห็นชอบลงพื้นที่สอดส่องโครงการในช่วงบ่ายหลังเลิกประชุม 
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ระเบียบวาระที ่6 เรื่องอ่ืน ๆ  

 - ไม่มี - 

 เมื่อไม่มีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระแก้ว ท่านใดเสนอความเห็นเพ่ิมเติมแล้ว ประธานฯ 
กล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑4.40 น. 
 
 
 
 

(นางสาวดนิตา  สนิทนาน) 
นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัติการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 

 (นางสาวธรศิญา  เชื้อสระคู) 
เลขานุการ ก.ธ.จ. สระแก้ว 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 


